
 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา 

การให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
ครั้งที่ 6/๒๕๖6 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖6 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย  

และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting) 
----------------------------- 

 

อนุกรรมการที่มาประชุม 

1. นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ      อนุกรรมการและเลขานุการ 
3. นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวชลันดา ชอบจิตร ผู้อ านวยการกองบริหารงานและประเมินผล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   กีฬาอาชีพ 
 
อนุกรรมการที่ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

1. นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ                                อนุกรรมการ 
   ด้านการตลาดและสิทธิประโยชน์ 

2. นายจักรพงษ์ ภิญโญทรัพย์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ 
   ด้านกิจกรรมระหว่างประเทศ 
3. นายวรงค์ ทิวทัศน์  กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ 
4. นายนิธิรุจ ชัยชนะกล         อนุกรรมการ 
5. นายสุวิจักขณ ์พูนศรีเกษม   อนุกรรมการ 
6. นางสาวดวงดาว มูลศิริ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6  อนุกรรมการ 
   แทนผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ   
 
อนุกรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. นางนภาพร ผิวอ่อน  ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านสังคม 4 ติดภารกิจ 
   ผู้แทนส านักงบประมาณ  
2. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ  
   ด้านการบริหารจัดการกีฬา 
3. นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ติดภารกิจ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นางสาวสิวาณี เซ็ม  หัวหน้างานส่งเสริมและมาตรฐานกีฬาอาชีพ 

3. นายนันทพล ... 
 



๒ 

3. นายนันทพล  ทองนิลพันธ์ หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพ 
4. นายสุรพล จ ารูญ   หัวหน้างานเลขานุการการประชุมกีฬาอาชีพ 
5. นางสาวปิยมาศ ถาวระ หัวหน้างานก ากับ ควบคุม และติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ 
6. นางสาววิภาวดี เพชรกี่ พนักงานส่งเสริมกีฬา ๖ 
7. นางพิมลพร กังวานตระกูล พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 
8. นางสาวรพิรัตน์ พรทิพย์ปฏิมา พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 
9. นางสาวจีระประภา นนทะภา พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
10. นายอภินันท์ อาวจ าปา  พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
11. นายภาคพงษ์ สุวรรณสิงห์ พนักงานส่งเสริมกีฬา 3 
12. นายกณิศ สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
13. นายรัฐการ ชูเชิด  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
14. นายปรวุฒิ วรยุทธการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
15. นางสาวพิมพ์พร เพ่ิมพูลทรัพย์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท.  
16. นางสาวสกาวเดือน อินกอง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
17. นางสาวสุกฤตา ยงวณิชกุลธนา ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
18. นายกฤศณัฏฐ์ เชื้อศิริถาวร ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
19. นางสาวณัฐชา หน่อยศ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กกท. 
 
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และ 

ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 

 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาการให้ความคุ้มครอง  
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั้งที่  4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕66  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และครั้งที ่5/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕66 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และผ่านระบบ Video Conference Application Zoom Cloud Meeting  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวและแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณา 
การให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่  
20 กรกฎาคม ๒๕66 และครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕66 

 นายก้องศักด  ... 
 



๓ 

 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า  
ได้มีการแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพ่ือพิจารณาการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 4/2566 และ ครั้งที่ 5/2566 ให้กับคณะอนุกรรมการฯ 
เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ 
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ได้มีการแจ้งเวียนผลการพิจารณาให้กับคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรับรองเรียบร้อยแล้ว  
โดยรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2566 และครั้งที่ 5/2566 ได้แจ้งเวียนพร้อมกับเล่มระเบียบวาระการประชุม
ในครั้งนี ้
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา 
การให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 4/2566 เม่ือวันที่  
20 กรกฎาคม ๒๕66 และครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕66 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3 .1 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
9/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 

 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 
เห็นชอบรับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน 
กีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 47 รายการ เป็นเงินจ านวน 276,237,170 บาท  
(สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งค าขอรับ 
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนส าหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผ่านระบบค าขอของกองทุนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติ จ านวน 47 รายการ เป็นเงินจ านวน 276,237,170 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสน 
สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 
 มติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2566  
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการต่อเนื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อ 
การปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นชอบสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่จัดการแข่งขัน 
ในเดือนตุลาคม 2566 จ านวน 3 รายการ ดังนี ้
 1. กีฬาฟุตซอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ โดยสนับสนุนเป็นเงินรางวัลในการ
จัดการแข่งขัน จ านวน 1,082,681 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 2. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ All Thailand Golf Tour โดยสนับสนุนเป็นเงินรางวัลในการ
จัดการแข่งขัน จ านวน 25,500,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 3. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ WGP#1 Water Jet World Series โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน จ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
 
 

ทั้งนี้ ... 
 



๔ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้ด าเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะท างาน ดังนี้ 
 1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน ขอให้
ประชาสัมพันธ์ผ่านนักกีฬา เช่น ท าคลิปวีดีโอสั้นเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุน โดยการลงสื่อออนไลน์ อาทิเช่น Tik Tok 
หรือ YouTube 
 2) การสนับสนุนเงินรางวัลในการจัดการแข่งขัน ขอให้มีสัญลักษณ์กองทุนฯ คู่กับการกีฬา 
แห่งประเทศไทยบนป้ายเงินรางวัล และเห็นควรให้มีผู้แทนจากกองทุนฯ หรือ กกท. เป็นผู้มอบเงินรางวัล 
 3) เนื่องจากรายละเอียดโครงการการจัดการแข่งขันดังกล่าว ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จึงขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการกีฬาอาชีพ น ารายละเอียดโครงการฯ ให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตรวจสอบและติดตาม  
การด าเนินงานต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2566 

 นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า รับทราบ 
ทั้งนี้ รายการต่าง ๆ ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติให้การช่วยเหลือฯ ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้มีการรายงานผลการด าเนินงานเข้ามาหรือไม่ อย่างไร  
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ได้จัดการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วในสนามแรก โดยกระบวนการอยู่ในขั้นตอน
ของการส่งรายงานผลการด าเนินงานซึ่งได้ประสานกับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพให้เข้ามาลงนาม MOU และ 
ส่งรายงานผลการด าเนินงานอีกครั้งก่อนเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
 นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ กล่าวว่า  
จากข้อสังเกตของคณะท างานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนเงินรางวัลการจัดการแข่งขันที่ให้ผู้แทน
ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบเงินรางวัล  ตามที่ปรากฏในเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุมสามารถด าเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ใช่หรือไม ่
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า สามารถด าเนินการได้ 
 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า  
ที่ประชุมรับทราบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน 2566 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2566 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่จัดการแข่งขัน
ในเดือนตุลาคม 2566 จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
 1. กีฬาฟุตซอลอาชีพ รายการ ฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ โดยสนับสนุนเป็นเงินรางวัล 
ในการจัดการแข่งขัน จ านวน 1,082,681 บาท 
 2. กีฬากอล์ฟอาชีพ รายการ All Thailand Golf Tour โดยสนับสนุนเป็นเงินรางวัล 
ในการจัดการแข่งขัน จ านวน 25,500,000 บาท 

3. กีฬาเจ็ตสกี ... 
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 3. กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ รายการ WGP#1 Water Jet World Series โดยสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน จ านวน 7,000,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  การรับรองแผนและรายละเอียดการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม  
และการสนับสนุนสมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินในการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินจ านวน 320,000,000 บาท 
โดยมีกรอบวงเงิน การให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสมาคมกีฬาอาชีพและ  
สโมสรกีฬาอาชีพ จากแผนงานที่ 4 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
กิจกรรมหลักที่  2 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ  วงเงิน 20,000,000 บาท  นั้น 
มติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
 1. รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ ดังนี้  
 สมาคมกีฬาอาชีพ 
 โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไข 4 ข้อ ดังนี้ 
  1) ต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือท่ีสมาคมกีฬาอาชีพให้การรับรอง 
  2) ต้องเป็นกิจกรรมหรือหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วม สามารถน าองค์ความรู้หรือทักษะที่ได้รับ 
ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
  3) หากมีการจัดกิจกรรมหลายครั้ง แต่มีผู้เข้าร่วมเพียงกลุ่มเดียว เห็นควรพิจารณา 
ให้การช่วยเหลือฯ จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรเดียวกัน และลดความซ้ าซ้อนในการให้งบประมาณ  
  4) พิจารณาจากฐานข้อมูลจ านวนบุคลากรของแต่ละสมาคมกีฬาอาชีพ เส้นทางการต่อยอด
การพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพและความสอดคล้องกับ Tournament การแข่งขันกีฬาอาชีพในรอบปี  
 ทั้งนี้ สมาคมกีฬาอาชีพ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องน าเสนอ Road Map หรือ
แผนการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพภายใต้สังกัดของสมาคม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ประกอบการพิจารณาการขอรับการช่วยเหลือฯ งบประมาณด้วย 
 สโมสรกีฬาอาชีพ 
  1) สโมสรกีฬาอาชีพที่ปฏิบัติตาม “กฎหมาย” 
  2) สโมสรกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพ “สูง”  
  3) สโมสรกีฬาอาชีพ ที่มุ่งเน้นการ "พัฒนา Academy เยาวชน" 
 ทั้งนี้ เห็นควรพิจารณาให้การช่วยเหลือฯ สโมสรกีฬาอาชีพ ที่ขอรับการสนับสนุนด้าน 
การพัฒนา Academy เยาวชน เป็นล าดับแรก เนื่องจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการสร้างนักกีฬาอาชีพ
หน้าใหม่ให้กับประเทศ 

2. เห็นชอบ ... 
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 2. เห็นชอบโครงการน าร่องการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มรูปแบบและ 
ครบวงจร (Pilot Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
กอล์ฟ และแข่งรถจักรยานยนต์ และให้จัดท าแผนงานร่วมกับสมาคม เพ่ือพัฒนาทั้ง 4 ชนิดกีฬาทั้งระบบ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณา รวบรวมและตรวจแบบค าขอรับความคุ้มครอง ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนับสนุนสมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ และน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณา  
ให้ความช่วยเหลือฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ฟุตบอล (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      1.1 อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล มีค าขอ จ านวน 16,090,900 บาท พิจารณาจัดสรร
ตามหลักเกณฑ ์จ านวน 1,000,000 บาท 
      1.2 อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล มีค าขอ จ านวน 4,413,200 บาท จ านวน 2 หลักสูตร 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,000,000 บาท หลักสูตรละ 500,000 บาท 
      1.3 โครงการ Grow Together Season 2 มีค าขอ จ านวน 243,000,000 บาท 
 2. วอลเลย์บอล (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      2.1 โครงการค่ายพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ (YPC) มีค าขอ จ านวน 
7,810,048 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 2,000,000 บาท 
      2.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชั้นยอด (VEP) มีค าขอ จ านวน 
12,082,200 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 7,000,000 บาท 
      2.3 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สถิติ  VIS และเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Score) มีค าขอ จ านวน 567,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      2.4 โครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ มีค าขอ จ านวน 929,400 บาท      
      2.5 โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ มีค าขอ จ านวน 997,180 บาท  
      2.6 โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ มีค าขอ 
จ านวน 929,400 บาท 
      2.7 โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน Pre-Academy League (U-14) มีค าขอ 
จ านวน 4,000,000 บาท  
      2.8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน  Academy League (U-18)  
มีค าขอ จ านวน 8,000,000 บาท  
      2.9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอุดมศึกษา U-League มีค าขอ จ านวน 
5,430,000 บาท 
 3. กอล์ฟ (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      3.1 โครงการอบรม Bioswingdynamics by Mike Adams ฯลฯ มีค าขอ จ านวน 
4,405,405 บาท 
      3.2 อบรมแคดดี้กอล์ฟผู้ฝึกสอน level 3 (แคดดี้ ผู้ฝึกสอนนักกีฬากอล์ฟอาชีพ) มีค าขอ 
จ านวน 555,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      3.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬากอล์ฟเยาวชนชั้นยอดสู่ระดับนานาชาติ  มีค าขอ 
จ านวน 2,000,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,300,000 บาท 
      3.4 อบรมแคดดี้กอล์ฟสตรี (แคดดี้ สนาม) มีค าขอ จ านวน 4,636,223 บาท พิจารณา
จัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 400,000 บาท  

4. แข่งรถ ... 
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 4. แข่งรถจักรยานยนต์ (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      4.1 โครงการการจัดอบรมผู้ตัดสินภาคสนาม (ทางเรียบและทางฝุ่น) มีค าขอ จ านวน 
358,650 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 250,000 บาท 
      4.2 โครงการอบรมนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์สู่อาชีพ (ประเภททางเรียบ) มีค าขอ 
จ านวน 688,200 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      4.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์เพ่ือยกระดับสู่นานาชาติ  
มีค าขอ จ านวน 1,276,640 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,250,000 บาท 
      4.4 โครงการอบรมนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์สู่อาชีพ (ประเภททางฝุ่น) มีค าขอ จ านวน 
1,008,500 บาท 
 5. เทนนิส 
      5.1 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสระดับนานาชาติ  มีค าขอ 
จ านวน 2,000,000 บาท 
 6. แบดมินตัน 
      6.1 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันระดับนานาชาติ  (BWF) มีค าขอ จ านวน 
710,000 บาท 
 7. แข่งรถยนต์ 
      7.1 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการแพทย์และทีมกู้ภัย มีค าขอ จ านวน 526,600 บาท      
      7.2 โครงการอบรมผู้ตัดสินและบุคลากร ประเภททางเรียบสนามปิด (Circuit) มีค าขอ 
จ านวน 526,600 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      7.3 โครงการอบรมผู้ตัดสินและบุคลากร ประเภททางเรียบสนามเปิด (Street Circuit)  
มีค าขอ จ านวน 526,600 บาท 
      7.4 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการแข่งรถยนต์แรลลี่ มีค าขอ จ านวน 526,600 บาท 
 8. สนุกเกอร์ 
      8 .1  โครงการศูนย์ พัฒ นา  Snooker Academy สู่ ระดับอาชีพ  มีค าขอ  จ านวน
3,686,810 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      8.2 โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบิลเลียดอาชีพไปต่างประเทศ มีค าขอ 
จ านวน 2,318,450 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,300,000 บาท 
 9. บาสเกตบอล 
      9.1 โครงการอบรมหัวหน้าผู้ตัดสินและผู้ช่วยระดับนานาชาติ (สมาคมบาสอาชีพ) มีค าขอ 
จ านวน 1,000,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      9.2 โครงการอบรมบุคลากรบาสเกตบอลอาชีพ (5 ภูมิภาค) (สมาคมบาสอาชีพ) มีค าขอ 
จ านวน 4,000,000 บาท  
      9.3 โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน บาสเกตบอลอาชีพ (สมาคมบาสแห่งประเทศไทย) 
มีค าขอ จ านวน 1,000,000 บาท 
 10. จักรยาน 
       10.1 โครงการอบรมผู้ตัดสินจักรยานประเภทถนน ระดับ 2 มีค าขอ จ านวน 451,376 
บาท  
       10.2 โครงการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินจักรยาน ระดับ 1 มีค าขอ จ านวน 596,100 บาท  
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       10.3 โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนจักรยาน ระดับ 1 มีค าขอ จ านวน 596,100 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
 11. อีสปอร์ต 

      11.1 โครงการอบรมนักกีฬาอีสปอร์ตสู่ระดับอาชีพ มีค าขอ จ านวน 1,827,600 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
       11.2 โครงการอบรมผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตสู่ระดับอาชีพ  มีค าขอ จ านวน 
837,600 บาท  
       11.3 โครงการอบรมฝ่ายเทคนิคกีฬาอีสปอร์ตสู่ระดับอาชีพ มีค าขอ จ านวน 917,600 บาท  
 12. โบว์ลิ่ง 
       12.1 โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ประจ าปี 2567 มีค าขอ จ านวน 760,200 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
       12.2 โครงการพัฒนาผู้ตัดสินตัดสิน ประจ าปี 2567 มีค าขอ จ านวน 475,400 บาท 

 จึงเสนอที่ ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองแผนและรายละเอียดการให้ความคุ้มครอง  
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสมาคมกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 
20,000,000 บาท 

 นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ กล่าวว่า  
การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแต่ละรายการ 
โดยแต่ละชนิดกีฬาอาชีพที่ยื่นค าขอรับการสนับสนุนเข้ามาในบางหมวดอาจจะไม่ได้ รับการพิจารณาจัดสรรให้  
ทั้งนี้ รายการที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ใช่หรือไม ่
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาโครงการที่เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
สหพันธ์ และพิจารณาความซ้ าซ้อนของการขอรับการช่วยเหลือฯ ว่ามีค าขอไปยังฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
ประกอบด้วย เช่น กีฬาแบดมินตันอาชีพ ในปีที่ผ่านมามีการพิจารณาให้การช่วยเหลือไปหลายโครงการแต่ได้มีการ
คืนงบประมาณกลับมาหลายโครงการเช่นกัน รวมถึงมีรายการที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ อีกด้วย ส่วนกีฬา
เทนนิสอาชีพหลายโครงการจะมีวัตถุประสงค์เป็นไปในทางกีฬาเป็นเลิศมากกว่ากีฬาอาชีพท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 
จึงไม่ได้ให้การสนับสนุน ทั้ งนี้  กีฬาฟุตบอลอาชีพ  โครงการ Grow Together Season 2 มีค าขอ จ านวน 
243,000,000 บาท ท าให้ไม่สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ได้ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  
โดยรายการที่เหลือเป็นการถัวเฉลี่ยจัดสรรงบประมาณภายในแต่ละชนิดกีฬาให้ได้รับการช่วยเหลือฯ อย่างน้อย
ชนิดกีฬาละ 1 รายการ 
 นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการให้การช่วยเหลือฯ จะให้ความส าคัญกับ 
ชนิดกีฬาน าร่อง 4 ชนิดกีฬาเป็นหลัก ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอลอาชีพ กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ กีฬาแข่ง
รถจักรยานยนต์อาชีพ กีฬากอล์ฟอาชีพ โดยเป็นการพัฒนาในหลายมิติทั้งการสร้างจ านวนประชากรกีฬาอาชีพ 
ให้มีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น และการสร้างพ้ืนที่และโอกาสให้กับนักกีฬาอาชีพได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ 
มากขึ้น รวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยชนิดกีฬาที่เหลือก็ให้
ความส าคัญด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นชนิดกีฬาที่ช่วยสร้างการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพเพ่ือมา
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เพ่ิมเติมในระบบ ซึ่งจะเป็นชนิดกีฬาที่พัฒนาสู่ โครงการน าร่องการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็ม
รูปแบบและครบวงจร (Pilot Project) ต่อไป 
 นายนิธิรุจ ชัยชนะกล อนุกรรมการ กล่าวว่า ยังมีรายการใดที่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือฯ และ
ทางสมาคมกีฬาอาชีพจะไม่สามารถด าเนินการได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลืองบประมาณ เช่น ในส่วนของการอบรม
ผู้ตัดสิน ซึ่งอาจจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันได้  
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า รายการที่อาจจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอลอาชีพ โดยในปีที่ผ่านมาจะมี
ประเด็นในส่วนของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ ซึ่งปัจจุบันจะให้
การสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ เพ่ือพัฒนาจ านวนผู้ตัดสินกีฬาอาชีพและผู้ ช่วยผู้ตัดสินระดับ
นานาชาติให้มีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กลไกการแข่งขันสามารถจัดการแข่งขันต่อไปได้ ทั้งนี้ 
รายการที่ไม่ได้พิจารณาให้การสนับสนุนจะสามารถยื่นค าขอไปยังฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศได้ต่อไปเพื่อให้การจัดการ
แข่งขันรายการต่าง ๆ ด าเนินการต่อไปได้ 
 นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า สมาคม
กีฬาฟุตบอลฯ ระบบสิทธิประโยชน์ ร่วมกับ  Sponsorship ของการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลที่ น ามา 
หล่อเลี้ยงการบริหารจัดการสมาคมฯ และกีฬาฟุตบอลอาชีพมีจ านวนที่ลดลงอย่างรุนแรง โดยปีที่ผ่านมาโครงการ 
Grow Together Season 1 ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนมีรายละเอียดในส่วนของ 
การพัฒนาในระดับรากหญ้าที่มีจ านวนค่อนข้างเยอะ รวมถึงการจัดฟุตบอลเยาวชนที่พัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
ซึ่ งเป็นส่วนส าคัญ ในการเพ่ิมจ านวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพทดแทนได้  ทั้ งนี้  โครงการ  
Grow Together Season 2 มีค าขอ จ านวน 243,000,000 บาท ไม่ได้ให้การสนับสนุนเลยนั้น อาจจะส่งผล
กระทบกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ หรือไม่ และขอชื่นชมกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพที่มีผลงานภาพรวมที่ดีในทุกด้าน 
รวมถึงจ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดกีฬาอาชีพก็ได้รับการ
ตอบรับในทางที่ดี จากการท าผลงานได้ดีขึ้นก็จะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในจ านวนที่มากข้ึน
เช่นกัน แต่ในส่วนของกีฬาฟุตบอล Sponsorship มีจ านวนน้อยลงได้รับการสนับสนุนงบประมาณลดลง จึงเสนอ
ให้พิจารณาเพ่ิมเติมงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่ขอรับการสนับสนุนในส่วนของการพัฒนาระดับ
เยาวชนสู่ระดับอาชีพเพ่ิมเติม 
 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า  
ในปีที่ผ่านมาการพิจารณาให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลรากหญ้าเป็นงบประมาณของกองทุนฯ ที่แยกออกมา
ต่างหาก ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบประมาณที่จัดสรรให้กับส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพที่มีจ านวนจ ากัด ทั้งนี้ 
หากพิจารณาด าเนินการโครงการดังกล่าวต่อไปจะต้องน าเสนอให้กับส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพ่ือ
พิจารณารายละเอียดเบื้องต้นก่อนน าเสนอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป ซึ่งหากน ามาจัดสรรใน
งบประมาณส่วนนี้ที่มีจ ากัดอาจท าให้ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการน าไปด าเนินโครงการได้  โดยในการ
พิจารณาครั้งนี้ก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของทุกโครงการ และจะน าเสนอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพ่ือ
พิจารณาปรับกรอบวงเงินการให้การสนับสนุนให้กับรายการต่าง ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทุกปีอีกครั้ง  
 ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ จะน าเสนอโครงการที่ เป็นความส าคัญของ 
กีฬาฟุตบอลอาชีพที่ด าเนินการแล้วมาวิเคราะห์และน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเป็นโครงการแยกออกมา
ต่างหากอีกครั้ง 
 นายวรงค์ ... 
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 นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ กล่าวว่า  
เมื่อพิจารณาจากภาพรวมที่มีการยื่นค าขอรับงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ จ านวน 342 ,461,582 บาท  
แต่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินเป็นจ านวน 20 ,000,000 บาท โดยพิจารณาได้  
2 แบบ คือ สมาคมกีฬาอาชีพ ขอรับงบประมาณในจ านวนที่มากเกินความจ าเป็น  หรือสมาคมขอในจ านวน 
ที่เหมาะสมแล้ว แต่พิจารณาจัดสรรได้เพียงจ านวนดังกล่าวเท่านั้น จึงเห็นว่าการพิจารณาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ 
ผู้ที่ ยื่ นค าขอเป็ นอย่ างมาก ทั้ งนี้  ความคาดหวังของกองทุน พัฒ นาการกีฬาแห่ งชาติ ในการที่ จะให้ 
กีฬาอาชีพมีการพัฒนาขึ้นนั้น จะมีความคาดหวังได้อย่างไรบ้าง และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการอบรมมีความส าคัญในการพัฒนากีฬาอาชีพมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากมีความส าคัญมากแล้วไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณให้ได้ตามความเหมาะสม อาจจะเป็นจ านวนประมาณ 100 ,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 
ของค าขอ ซึ่งจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเล็งเห็นถึงการพัฒนาสมาคม  
กีฬาอาชีพ 
 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า  
ให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่างบประมาณเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมามีจ านวนเท่าใด 
 นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2567 มีการยื่นค าขอในโครงการ Grow Together Season 2 มีค าขอ 
จ านวน 243,000,000 บาท เข้ามาจึงอาจท าให้วงเงินค าขอมีจ านวนที่สูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งค าขอโครงการ
นี้คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนค าขอรับการสนับสนุนทั้งหมด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ยื่นค าขอไปทางกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วย และยื่นค าขอมาที่ส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่าน ๆ 
มาค าขอจะอยู่ที่ประมาณ 80,000,000 – 100,000,000 บาท เท่านั้น 
 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า  
ในปีนี้ ได้ถูกลดกรอบวงเงินจัดสรรลงจึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับรายการที่ยื่นค าขอเข้ามาได้  
ค่อนข้างล าบาก แต่ถ้าที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
กีฬาอาชีพได้ ก็อาจจะมีการน าเสนอให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพ่ือพิจารณาทบทวนการปรับเพ่ิมกรอบ
วงเงินการจัดสรรได้ จึงเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ช่วยพิจารณาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เสนอให้
พิจารณาวงเงินจัดสรร จ านวน 20,000,000 บาท ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และให้ฝ่ายเลขานุการ
ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าวของกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ เนื่องจากมีสัดส่วนที่  
ค่อนข้างสูง 
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า เนื่องจากกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ เป็น 1 ใน 4 ชนิดกีฬาที่พัฒนาสู่โครงการน าร่อง 
การส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร (Pilot Project) โดยการสนับสนุนมีกระแส
ตอบรับที่เพ่ิมขึ้น การจัดสรรงบประมาณเป็นการส่งเสริมการสร้างการพัฒนานักกีฬาอย่างแท้จริง เนื่องจากมีการ 
transfer ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพและฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ จึงเป็นโครงการ Progress to 
Success ก้าวหน้าสู่ความส าเร็จในการคัดเลือกนักกีฬาจากสโมสรกีฬาอาชีพที่มีการสร้างนักกีฬาเยาวชนในระดับ 
Academy เพ่ือเข้าฝึกซ้อมในค่าย พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และความรู้ในการ
พัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมีจ านวนนักกีฬาประมาณ 60 - 70 คน ซึ่งจะคัดเลือกจ านวน 20 - 25 คน เข้าร่วม 
การฝึกซ้อมในต่างประเทศต่อไป ทั้งนี้ มีนักกีฬาที่คัดเลือกมาจากสโมสรกีฬาอาชีพต่าง ๆ ฝึกซ้อมในประเทศไทย
เพ่ือพัฒนาไปสู่ต่างประเทศต่อไป และมีโครงการอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถิติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ... 
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อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่น ามาใช้ในการตัดสิน โดยจะได้ผู้ตัดสินที่มีความรู้ ทักษะในระบบดังกล่าวมากขึ้น 
รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรได้ท าให้การจัดการแข่งขันมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า  
ได้ให้ความส าคัญกับกีฬาฟุตบอลอาชีพเป็นอย่างมาก ทั้งภาครัฐบาล คณะกรรมการโอลิมปิกฯ ได้เน้นเรื่องโครงการ 
Grow Together Season 1 ว่าอยู่ในเกณฑ์การประเมินที่น่าพึงพอใจ จึงเห็นควรมีการพิจารณาต่อยอดต่อไป ทั้งนี้ 
กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา
อีกครั้งในเรื่องของความเหมาะสมต่าง ๆ ทั้งนี้ กีฬาอีสปอร์ตอาชีพ เป็นชนิดกีฬาที่เห็นควรให้ความส าคัญ โดยเป็น
ชนิดกีฬาที่สร้าง Soft Power ด้านกีฬาและด้านเกมส์ให้กับประทศ ซึ่งจะไปเกี่ยวเนื่องกับกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ 
ที่ได้มีการประกาศเป็นกีฬาอาชีพเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ในการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตในส่วนของการอบรมบุคลากรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ ซึ่งให้ฝ่ายเลขานุการ  
ไปด าเนินการพิจารณารายละเอียดในการให้การสนับสนุนเพ่ิมเติมตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น 
กีฬาฟุตบอลอาชีพ จะพิจารณาช่วยเหลือ ผลักดันทางกองทุน พัฒนาการกีฬาแห่ ง ชาติ ใน โครงการ  
Grow Together Season 2 เพ่ือให้การด าเนินการมีความต่อเนื่อง ส่วนกีฬาอาชีพชนิดอ่ืนที่มีการตัดงบประมาณนั้น 
ทางสมาคมกีฬาอาชีพก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ผ่านมิติของกีฬาเป็นเลิศ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านของ
งบประมาณ ทั้งนี้ หากท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการสนับสนุนในส่วนของกีฬาอาชีพเพ่ิมเติม 
ก็สามารถด าเนินการส่งเรื่องขอขยายกรอบวงเงินงบประมาณจัดสรรจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพ่ิมเติมต่อไป  
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการจะไปด าเนินการประสานกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในส่วนของ 
ชนิดกีฬาอาชีพที่จะพิจารณาเป็นกลุ่มต่อไป โดยจะใช้กรอบวงเงินที่เหลือในการปรับเพ่ือให้การสนับสนุนและเสนอ
ต่อคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพ่ือน ามาสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตอาชีพต่อไป ทั้งนี้ เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาทั้ง 2 รายการ ในวงเงินจัดสรรรายการละ จ านวน 500,000 บาท  
 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
กีฬาอีสปอร์ตที่รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนในรูปแบบ Soft Power ให้กับประเทศอย่างครบวงจร จึงให้ 
ฝ่ายเลขานุการไปด าเนินการปรับจ านวนงบประมาณในการให้การช่วยเหลือ ฯ นักกีฬาอาชีพด้วย 
 นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า เห็นชอบ 
 นายนิธิรุจ ชัยชนะกล อนุกรรมการ กล่าวว่า เห็นชอบ 
 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบรับรองแผนและรายละเอียดการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ  
การส่งเสริม และการสนับสนุนสมาคมกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 20,000,000 บาท 
ดังนี้ 
 1. ฟุตบอล (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      1.1 อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล มีค าขอ จ านวน 16,090,900 บาท พิจารณาจัดสรร
ตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,000,000 บาท 
      1.2 อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 2 หลักสูตร มีค าขอ จ านวน 4,413,200 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท ดังนี้ 

1.2.1 หลักสูตร ... 
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   1.2 .1  หลักสูตร AFC A Coaching Certificate Course มีค าขอ จ านวน 
2,748,100 บาท พิจารณาช่วยเหลือ จ านวน 500,000 บาท 
   1.2 .2  หลักสูตร AFC B Coaching Certificate Course มีค าขอ จ านวน 
1,665,100 บาท พิจารณาช่วยเหลือ จ านวน 500,000 บาท 
 2. วอลเลย์บอล (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      2.1 โครงการค่ายพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ (YPC) มีค าขอ 
จ านวน 7,810,048 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 2,000,000 บาท 
      2.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชั้นยอด (VEP) มีค าขอ 
จ านวน 12,082,200 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 7,000,000 บาท 
      2.3 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สถิติ VIS และเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Score) มีค าขอ จ านวน 567,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
 3. กอล์ฟ (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      3.1 อบรมแคดดี้กอล์ฟผู้ฝึกสอน level 3 (แคดดี้ ผู้ฝึกสอนนักกีฬากอล์ฟอาชีพ) มีค าขอ 
จ านวน 555,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      3.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬากอล์ฟเยาวชนชั้นยอดสู่ระดับนานาชาติ มีค าขอ 
จ านวน 2,000,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,300,000 บาท 
      3.3 อบรมแคดดี้กอล์ฟสตรี (แคดดี้  สนาม) มีค าขอ จ านวน 4,636,223 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 400,000 บาท 
 4. แข่งรถจักรยานยนต์ (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      4.1 โครงการการจัดอบรมผู้ตัดสินภาคสนาม (ทางเรียบและทางฝุ่น) มีค าขอ จ านวน 
358,650 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 250,000 บาท 
      4.2 โครงการอบรมนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์สู่อาชีพ (ประเภททางเรียบ) มีค าขอ 
จ านวน 688,200 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      4.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์เพื่อยกระดับสู่นานาชาติ  
มีค าขอ จ านวน 1,276,640 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,250,000 บาท 
 5. แข่งรถยนต์    
      5.1 โครงการอบรมผู้ตัดสินและบุคลากร ประเภททางเรียบสนามปิด (Circuit) มีค าขอ 
จ านวน 526,600 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
 6. สนุกเกอร์ 
      6.1 โครงการศูนย์พัฒนา Snooker Academy สู่ระดับอาชีพ มีค าขอ จ านวน 
3,686,810 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      6.2 โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบิลเลียดอาชีพไปต่างประเทศ  
มีค าขอ จ านวน 2,318,450 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,300,000 บาท 
 7. บาสเกตบอล 
      7.1 โครงการอบรมหัวหน้าผู้ตัดสินและผู้ช่วยระดับนานาชาติ  (สมาคมบาสอาชีพ)  
มีค าขอ จ านวน 1,000,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
 
 8. จักรยาน ... 
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 8. จักรยาน 
       8.1 โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนจักรยาน ระดับ 1 มีค าขอ จ านวน 596,100 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
 9. อีสปอร์ต 
       9.1 โครงการอบรมนักกีฬาอีสปอร์ตสู่ระดับอาชีพ มีค าขอ จ านวน 1,827,600 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
 10. โบว์ลิ่ง 
       10.1 โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ  ประจ าปี  2567 มีค าขอ จ านวน 
760,200 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
      ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนเพิ่มเติม 2 โครงการ ได้แก่  
 1. โครงการอบรมผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตสู่ระดับอาชีพ มีค าขอ จ านวน 837,600 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
            2. โครงการอบรมฝ่ายเทคนิคกีฬาอีสปอร์ตสู่ระดับอาชีพ มีค าขอ จ านวน 917,600 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 
                โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการขอกรอบวงเงินเพิ่มเติมจากกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป 
 

4.2  การรับรองแผนและรายละเอียดการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม 
และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 

 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ รายงานว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินในการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินจ านวน 320,000,000 บาท 
โดยมีกรอบวงเงินการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนั กกีฬาอาชีพและบุคลากร
กีฬาอาชีพ จากแผนงานที่ 6 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ/อาชีพ/มวย/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กิจกรรมหลักท่ี 3 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ วงเงิน 20,000,000 บาท นั้น 

 มติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติ 
 1. รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณการให้การช่วยเหลือฯ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ดังนี้  
 นักกีฬาอาชีพ 
 แบ่งการช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  1) กลุ่มนักกีฬาอาชีพในเชิงพัฒนา  
  2) กลุ่มนักกีฬาอาชีพกลุ่ม Elite ระดับโลก 
 
 
 

บุคลากร  ... 
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 บุคลากรกีฬาอาชีพ 
 มีแนวทางการในการช่วยเหลือฯ ส าหรับการขอรับการสนับสนุน 

 1) เพ่ือเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นการเพ่ิมพูนทักษะ 
องค์ความรู้ในแต่ละชนิดกีฬาที่เก่ียวข้อง  
 2) เพ่ือเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจาก
สหพันธ์กีฬานานาชาติหรือที่สมาคมกีฬาอาชีพให้การรับรอง 
 3) ต้องน าความรู้ความสามารถจากที่ได้เข้ารับการอบรมหรือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับนักกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 2. เห็นชอบโครงการน าร่องการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของชาติอย่างเต็มรูปแบบและ 
ครบวงจร (Pilot Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
กอล์ฟ และแข่งรถจักรยานยนต์ และให้จัดท าแผนงานร่วมกับสมาคม เพ่ือพัฒนาทั้ง 4 ชนิดกีฬาทั้งระบบ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณา รวบรวมและตรวจแบบค าขอรับความคุ้มครอง ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ และน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้ 
ความช่วยเหลือฯ มีรายละเอียดดังนี้  
 1. กอล์ฟ (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      1.1 นักกีฬากอล์ฟชาย (ขอรับการช่วยเหลือฯ 13 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 10 คน)  
มีค าขอ จ านวน 10,386,950 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 2,100,000 บาท 
      1.2 นักกีฬากอล์ฟหญิง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 32 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 21 คน) และ
บุคลากรกอล์ฟหญิง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 2 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 2 คน) มีค าขอ จ านวน 24,188,677 บาท 
พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 4,550,000 บาท 
 2. จักรยานยนต์ (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      2.1 นักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ (ขอรับการช่วยเหลือฯ 8 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 8 คน) 
มีค าขอ จ านวน 9,066,080 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,900,000 บาท 
 3. สนุกเกอร์  
      3.1 นักกีฬาสนุกเกอร์ชาย (ขอรับการช่วยเหลือฯ 15 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 15 คน)  
มีค าขอ จ านวน 2,717,100 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,660,000 บาท 
 4. เทนนิส 
      4.1 นักกีฬาเทนนิสชาย (ขอรับการช่วยเหลือฯ 20 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 4 คน)  
มีค าขอ จ านวน 17,024,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 600,000 บาท 
      4.2 นักกีฬาเทนนิสหญิง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 16 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 3 คน)  
มีค าขอ จ านวน 15,330,700 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 450,000 บาท 
 5. แบดมินตัน 
      5.1 นักกีฬาแบดมินตันชาย (ขอรับการช่วยเหลือฯ 6 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 4 คน)  
มีค าขอ จ านวน 5,942,760 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 800,000 บาท 
      5.2 นักกีฬาแบดมินตันหญิง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 8 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 4 คน)  
มีค าขอ จ านวน 9,877,422 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 750,000 บาท 
 
 6. รถยนต์ ... 
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 6. รถยนต์ 
      6.1 นักกีฬาแข่งรถยนต์ (ขอรับการช่วยเหลือฯ 2 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 1 คน) มีค าขอ 
จ านวน 63,000,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 
 7. โบว์ลิ่ง 
      7.1 นักกีฬาโบว์ลิ่ง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 4 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 1 คน) มีค าขอ 
จ านวน 3,372,400 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 150,000 บาท 
 8. จักรยาน 
      8.1 นักกีฬาจักรยาน (ขอรับการช่วยเหลือฯ 14  คน, พิจารณาช่วยเหลือ 5 คน) มีค าขอ 
จ านวน 5,737,200 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 750,000 บาท 
 9. เจ็ตสก ี
      9.1 นักกีฬาเจ็ตสกี (ขอรับการช่วยเหลือฯ 8 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 8 คน) มีค าขอ 
จ านวน 4,519,050 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,200,000 บาท 
 รวมขอรับการสนับสนุน จ านวน 148 คน พิจารณาช่วยเหลือฯ จ านวน 86 คน  
 กรอบวงเงิน  จ านวน  20,000,000 บาท 
 เสนอพิจารณาครั้งนี้  จ านวน  15,110,000 บาท 
 คงเหลือ  จ านวน    4,890,000 บาท 

 จึงเสนอที่ ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองแผนและรายละเอียดการให้ความคุ้มครอง  
การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เป็นเงินจ านวน 15,110,000 บาท  

 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ รับรองแผนและรายละเอียดในหลักการ 
ก่อน และฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการตรวจสอบรายชื่อที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ซ้ าซ้อนกับฝ่ายพัฒนา  
กีฬาเป็นเลิศ เนื่องจากกรอบวงเงินค าของบประมาณที่ส่งไปยังฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศจ านวนประมาณ 
11,000,000 บาท ได้รับอนุมัติจัดสรรเป็นจ านวน 1,000,000 บาท ท าให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประสบ
ปัญหาในเรื่องของเงินรางวัลการแข่งขัน และการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการเสนอให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองแผนและรายละเอียดการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และ
การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 8 ชนิดกีฬาอาชีพ 
และกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ เสนอให้รับรองในหลักการ หากตรวจสอบแล้วไม่มีความซ้ าซ้อนก็จะด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

 นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า นอกจาก
ความซ้ าซ้อนของกีฬาเจ็ตสกีอาชีพแล้ว จะมีประเด็นการแข่งขันในประเทศสหรัฐอเมริการในเรื่องของนักกีฬา
อาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศมีความหลากหลายของสัญชาติ ซึ่งไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่เป็น  
World Series นั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไร 
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า นักกีฬาอาชีพบางชนิดกีฬาไม่ได้เป็นตัวแทนในระดับประเทศหรือตัวแทนสโมสรกีฬาอาชีพ 
ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ทั้งนี้ หากปรากฏว่านักกีฬาอาชีพได้เข้าร่วมการแข่งขันที่ก าลังสร้างต้นน้ า  

กลางน้ า ... 
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กลางน้ า หรือนักกีฬาอาชีพหน้าใหม่ของกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาสร้างนักกีฬา
อาชีพที่ได้ลงทุนด้วยตนเองในการเข้าร่วมการแข่งขันไปแล้ว รวมถึงเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย 
 นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า เสนอ
อัตราการเติบโตว่ามีการขยายอุตสาหกรรมกีฬาเจ็ตสกีอาชีพอย่างไรบ้าง โดยการส่งเสริม Sports tourism 
ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันภายในประเทศ เพ่ือให้มีผู้ที่สนใจและจัดเป็นสนามซ้อมภายในประเทศได้ ทั้งนี้  
ในส่วนที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณมีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา Ranking หรือไม่ ทั้งนี้ เห็นด้วยกับ 
ฝ่ายเลขานุการที่จะส่งเสริมกีฬาเจ็ตสกีอาชีพให้มีจ านวนนักกีฬาอาชีพเพ่ิมมากข้ึน และสนับสนุนผู้ปกครองที่ลงทุน
ตามความตั้งใจของเด็ก แต่เพ่ือป้องกันในเรื่องของการให้การสนับสนุนกีฬาที่เป็นกลุ่มย่อย รวมถึงการเติบโตของ
กีฬาที่อยู่ในกลุ่มต้องใช้ศักยภาพค่อนข้างสูง ทั้งในแง่ของบุคคลที่มีก าลังทรัพย์ หรือบุคคลที่เข้าถึงได้ยาก จึงจะต้อง
เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อไป 
 กีฬาแบดมินตันอาชีพ มีนักกีฬาอาชีพที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วม 
การแข่งขันใช่หรือไม่ โดยระบุว่ามีการยื่นค าขอรับการสนับสนุนเข้ามาแล้วได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน 
500,000 บาท และไม่ได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนนั้นเพราะเหตุใด  
 นายสุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม อนุกรรมการ กล่าวว่า เห็นด้วยกับฝ่ายเลขานุการในเรื่องของ
กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ โดยมีเยาวชนยื่นค าขอรับการสนับสนุนเข้ามา ซึ่งเห็นควรให้การสนับสนุนเยาวชนไม่ว่าจะเป็น
ชนิดกีฬาใดก็ตามที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนา และในส่วนของผู้ปกครองที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมในกีฬาเจ็ตสกี 
จะมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนเยาวชนหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็น แต่ในส่วนของประเทศจะต้องให้การสนับสนุน
เนื่องจากนักกีฬาได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยเช่นกัน โดยจะสามารถน ามาต่ อยอดภายในประเทศได้ 
และเป็นเรื่องดีที่เยาวชนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น จึงเห็นควรให้การสนับสนุนดังกล่าว 
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า กีฬาแบดมินตันอาชีพ ในปีที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนนักกีฬา Elite จ านวน 8 คน  
แต่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 1 – 2 คนเท่านั้น โดยได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ในรายการที่จัดการแข่งขันได้ด้วยตนเอง และมีผู้ให้การสนับสนุน Sponsor ที่ค่อนข้างเยอะ  
 นายอติชาต ชื่นสุวรรณ กรรมการกีฬาอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ กล่าวว่า กีฬา 
เจ็ตสกีอาชีพ เสนอให้มีหลักการและเหตุผลในการให้การสนับสนุนว่าเพราะเหตุใดกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ  
ถึงด าเนินการต่อไป และมีส่วนเสริมอย่างไรในกลุ่มที่สมาคมกีฬาอาชีพอาจจะจัดกิจกรรมให้เยาวชนที่มีความ
ต้องการเล่นกีฬาเจ็ตสกีแต่ไม่มีก าลังทรัพย์เพียงพอได้เล่นบ้าง ทั้งนี้ เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 
 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า พยายามจะพิจารณาให้แล้วเสร็จทุกรายการ แต่กระบวนการยังติดขัดในเรื่องของรายละเอียด
อยู่บ้าง แต่ทั้งนี้ กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ในปีที่ผ่านมาจะต้องมีการเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศรายการใดรายการ
หนึ่งจ านวนหนึ่งครั้ง จึงเสนอให้ก าหนดหลักการดังต่อไปนี้ 

1. มีการเข้าร่วมรายการที่จัดการแข่งขันภายในประเทศมาก่อน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. เป็นการเข้าร่วมรายการในระดับนานาชาติ 
3. จะต้องไม่มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ซ้ าซ้อนกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 

 นายวรงค์ ทิวทัศน์ กรรมการกีฬาอาชีพผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ อนุกรรมการ กล่าวว่า 
กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ได้ยื่นค าขอรับการช่วยเหลือฯ เข้ามาหรือไม่  
 นางนิตยา ... 

 



๑๗ 

 นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวว่า ทุกรายการที่จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นรายการที่ให้การสนับสนุนหรือไม่ให้  
การสนับสนุนก็ตาม จะต้องยื่นค าขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
 นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ กล่าวว่า กีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพได้ด าเนินการจัดการแข่งขันจ านวน  
4 Tournament คือ Lake Havasu การจัดการแข่งขันที่ยุโรป และชิงแชมป์โลกท่ีจังหวัดชลบุรี รายการวอเตอร์เจ็ต 
โปรทัวร์ที่ได้ให้การสนับสนุน  
 นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า  
ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการน าข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ไปด าเนินการ 
 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ รับรองแผนและรายละเอียดการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ 
การส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จ านวน 86 คน (จากค าขอรับการสนับสนุน จ านวน 148 คน) เป็นเงินจ านวน 15,110,000 บาท  
จากกรอบวงเงิน 20,000,000 บาท และยังมีเงินคงเหลือ จ านวน 4,890,000 บาท ดังนี้ 
 1. กอล์ฟ (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      1.1 นักกีฬากอล์ฟชาย (ขอรับการช่วยเหลือฯ 13 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 10 คน)  
มีค าขอ จ านวน 10,386,950 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 2,100,000 บาท 
      1.2 นักกีฬากอล์ฟหญิง และบุคลากรกอล์ฟหญิง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 32 คน, 
พิจารณาช่วยเหลือ 21 คน) มีค าขอ จ านวน 24,188,677 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 
4,550,000 บาท 
 2. จักรยานยนต์ (ชนิดกีฬา Pilot Project) 
      2.1 นักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ (ขอรับการช่วยเหลือฯ 8 คน, พิจารณาช่วยเหลือ  
8 คน) มีค าขอ จ านวน 9,066,080 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,900,000 บาท 
 3. สนุกเกอร์  
      3.1 นักกีฬาสนุกเกอร์ชาย (ขอรับการช่วยเหลือฯ 15 คน , พิจารณาช่วยเหลือ  
15 คน) มีค าขอ จ านวน 2,717,100 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,660,000 บาท 
 4. เทนนิส 
      4.1 นักกีฬาเทนนิสชาย (ขอรับการช่วยเหลือฯ 20 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 4 คน)  
มีค าขอ จ านวน 17,024,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 600,000 บาท 
      4.2 นักกีฬาเทนนิสหญิง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 16 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 3 คน)  
มีค าขอ จ านวน 15,330,700 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 450,000 บาท 
 5. แบดมินตัน 
      5.1 นักกีฬาแบดมินตันชาย (ขอรับการช่วยเหลือฯ 6 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 4 คน)  
มีค าขอ จ านวน 5,942,760 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 800,000 บาท 
      5.2 นักกีฬาแบดมินตันหญิง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 8 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 4 คน)  
มีค าขอ จ านวน 9,877,422 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 750,000 บาท 
 6. รถยนต์ ... 

 



๑๘ 

 6. รถยนต์ 
      6.1 นักกีฬาแข่งรถยนต์ (ขอรับการช่วยเหลือฯ 2 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 1 คน)  
มีค าขอ จ านวน 63,000,000 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 
 7. โบว์ลิ่ง 
      7.1 นักกีฬาโบว์ลิ่ง (ขอรับการช่วยเหลือฯ 4 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 1 คน) มีค าขอ 
จ านวน 3,372,400 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 150,000 บาท 
 8. จักรยาน 
      8.1 นักกีฬาจักรยาน (ขอรับการช่วยเหลือฯ 14  คน, พิจารณาช่วยเหลือ 5 คน)   
มีค าขอ จ านวน 5,737,200 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 750,000 บาท 
 9. เจ็ตสกี 
      9.1 นักกีฬาเจ็ตสกี (ขอรับการช่วยเหลือฯ 8 คน, พิจารณาช่วยเหลือ 8 คน) มีค าขอ 
จ านวน 4,519,050 บาท พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ จ านวน 1,200,000 บาท 
           ทั้งนี้  กีฬาเจ็ตสกี ที่ประชุมเห็นชอบรับรองแผนในหลักการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ 
ไปด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของแต่ละรายการอีกครั้ง 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  - ไม่มี – 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

  
 
 

(นายสุรพล  จ ารูญ) 
หัวหน้างานเลขานุการการประชุมกีฬาอาชีพ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายณัฐพล  อันตรเสน) 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


